



ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร

เรื่อง ขยายระยะเวลาในการบังคับใช้ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID – 19) ฉบับลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2564

ตามที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID – 19) ฉบับลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 นั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID – 19) ในภาพรวมของประเทศยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และในพื้นที่จังหวัดชุมพร สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ยังมีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง ดังนั้น คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชุมพร จึงได้มีคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชุมพร ที่ 2248/2564 เรื่อง มาตรการแพร่ระบาด และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับโรงเรียนและสถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชุมพร ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นั้น

เพื่อเป็นการแพร่ระบาดป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 และมาตรา 38 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2560 จึงออกประกาศมาตรการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษา ที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด – 19 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2654

2. ให้บุคลากรที่มีหน้าที่ดูแลหอพักนักศึกษา กำกับดูแลนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย ให้งดเว้นการเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยไม่มีเหตุจำเป็น

3. ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยของตนเอง (Work From Home)

3.1 การปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ให้หัวหน้างานจัดทำแผนการปฏิบัติงานของบุคลากรในงาน เสนอ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี / รองคณบดี / ที่ปรึกษาคณบดี ที่ทำหน้าที่กำกับดูแลให้ความเห็นชอบ โดยเน้นการปฏิบัติงานในรูปแบบ Online เป็นสำคัญ และใช้ช่องทางการ

สื่อสารที่หลากหลายให้สามารถติดต่อประสานได้ตลอดเวลา และขอความร่วมมือจากทุกส่วนงานภายในเสนอเรื่อง พร้อมแนบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ผ่านระบบ ERP กรณีเอกสารที่ต้องใช้ฉบับจริง ให้จัดส่งต้นฉบับด้วย และต้องไม่ทำให้งานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนักศึกษา บุคลากร และประชาชนเกิดความเสียหาย โดยมอบหมายให้บุคลากรสลับสับเปลี่ยนกันมาปฏิบัติงานในแต่ละงานจะต้องมีผู้ปฏิบัติงานประจำอยู่ในงานอย่างน้อยห้องละ 1 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะงานนั้น ๆ โดยปฏิบัติงานในภารกิจหลักที่ได้รับมอบหมายอย่างต่อเนื่อง เน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นสำคัญ โดยปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันโรคระบาดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจและการติดต่อประสานงานโดยใช้แนวปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากร กรณีเพื่อการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 (COVID - 19) ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 โดยช่วงเวลาปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 08.30 ถึง 16.30 น. นั้น หัวหน้างานจะต้องสามารถติดต่อสื่อสารรับ-ส่งข้อมูลกับผู้ปฏิบัติงานได้อย่างเช่นปฏิบัติงานในสถานที่ตั้ง

3.2 ให้มีการกำกับติดตามการปฏิบัติงาน โดยหัวหน้างาน / ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี หากมีกรณีความจำเป็นหรือเร่งด่วนให้สามารถติดต่อประสานงานได้ทันทีและ ผู้บังคับบัญชามีอำนาจเรียกตัวกลับมาปฏิบัติงาน ตามวัน เวลา และสถานที่ทำงานปกติได้ เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย

3.3 ให้บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยของตนเอง (Work From Home) รายงานผลปฏิบัติงาน ภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาตามประกาศนี้

4. ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร งดหรือชะลอการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัด โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้งดการเดินทางออกนอกพื้นที่โดยไม่มีเหตุจำเป็น หากมีความจำเป็นต้องเดินทางไปต่างจังหวัดให้ทำเป็นบันทึกข้อความเสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติและแจ้งศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) อำเภอละแม จังหวัดชุมพร เพื่อแจ้งแก่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชุมพร ต่อไป

5. ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564



(อาจารย์ ดร.บุญศิษฐ์ จิตตะประพันธ์)

คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร